

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๗๐

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) เกี่ยวกับเรื่อง การพิจารณา และตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูล ผู้ละทิ้งงานราชการ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ได้แล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรร/อนุมัติไว้ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ การให้บริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน รวมทั้งจะเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศด้วย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของแผนงาน/โครงการถือปฏิบัติ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อม ในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) อย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้ในขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คุ่มค่า ตลอดจนตรวจสอบความพร้อม ในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมิติ ก่อน เช่น ความพร้อมทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบรูปรายการที่เหมาะสม สำหรับในขั้นการดำเนินการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดังกล่าว กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการในทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ด้านความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ด้านผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ด้านงบประมาณและการลงทุน เร่งรัดการพิจารณาดำเนินการ ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาอุปสรรค และความล่าช้าแก่แผนงาน/โครงการนั้น ๆ

๓. ให้สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) ติดตามและเร่งรัดการดำเนินแผนงาน/โครงการสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค หรือผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานและขับเคลื่อนเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๔ (กานต์พิชชา) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (บุษกร/ธีระพงษ์)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร.	: จึงเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	: จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป
	องค์กรอิสระ	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป